

ที่ บค ๑๐๑๘/๑๓๓๕๕



ที่ว่าการอำเภอหนองหนองสองห้อง
ถนนเจนจบทิศ บค ๔๐๑๘๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอหนองสองห้อง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ได้กำหนดดำเนินโครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยใช้พื้นที่ตำบลเป็นฐานการพัฒนาภายใต้กลไกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ค.) และกลไก ๗ ภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชนได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและนำมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเข้มแข็งทั้ง ๓ มิติ (ด้านความมั่นคง ด้านความมั่นคง และด้านความยั่งยืน) และเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการตำบล ตลอดจนทั้งค้นหารูปแบบวิธีการ ขับเคลื่อนที่สามารถขยายผล ให้ครอบคลุมทุกตำบล

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ อำเภอหนองสองห้อง ได้พิจารณาคัดเลือกตำบลดงเค็ง เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอเรียนเชิญท่านได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง และขอความร่วมมือท่านได้เข้าร่วมพิธีลงนามด้วยตนเอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(สุเมธ ศส พิภพ)

นายอำเภอหนองสองห้อง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๘๙-๑๒๙๑



ประกาศวาระ "ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รับผิดชอบในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ของประชาชน โดยขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จึงขอประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อน ตำบลดงเค็ง เพื่อพัฒนาให้เป็น "ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เป็นตำบลที่มีความเข้มแข็งใน ๓ มิติ คือ

มิติที่ ๑ ด้านความมั่นคง : ตำบลมีความสามารถในการบริหารจัดการตำบล มีความมั่นคงทางด้านอาหาร ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง และอยู่ร่วมกันอย่างรัก สามัคคี เกื้อกูล ประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย มีระบบติดตามแก้ไขปัญหาของตำบล และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มิติที่ ๒ ด้านความมั่งคั่ง : ตำบลมีการผลิต การจำหน่าย และการบริโภค ที่ใช้ทุนชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน มีการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนชุมชนที่มีธรรมาภิบาล และมีกลุ่มหรือเครือข่ายด้านเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง

มิติที่ ๓ ด้านความยั่งยืน : ประชาชนในตำบลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี มีสุขภาพที่ดี มีการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดพื้นที่ตำบลเป็นฐานรากการพัฒนาภายใต้กลไกเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และกลไก ๗ ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้ตำบลมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ประชาชนในตำบลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และขอประกาศวาระ "ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นวาระสำคัญของอำเภอ ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยตรี

(สุภม ใสภณ)

นายอำเภอหนองสองห้อง